

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, trong ngày 13/9, đã xét nghiệm RT-PCR 8.151 mẫu (2.229 mẫu đơn, 5.922 mẫu gộp) cho 56.614 người và test nhanh 5.253 mẫu (4.876 mẫu đơn, 377 gộp) 5.669 người. Kết quả khẳng định có 59 ca dương tính (tăng 10 ca so ngày hôm qua).

Tổng số ca dương tính cộng dồn: 7.941 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh chống dịch Covid-19

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn kiến nghị Chính phủ xem xét, ưu tiên phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho tỉnh để tiêm cho lao động làm việc tại các doanh nghiệp và lao động trong chuỗi cung ứng, tiêu thụ nông, thủy sản; có hướng dẫn chung, tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp đang hoạt động “3 tại chỗ”, “4 tại chỗ” để sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất; chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư kho lạnh trữ hàng thủy sản v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Rà soát, hoàn chỉnh thủ tục để tăng tỷ lệ giải ngân vốn

Qua khảo sát thực tế Dự án Trung tâm Hành chính công và Khôi phục các đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (quy mô 700 giường), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch Covid-19; rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục để tăng tỷ lệ giải ngân vốn. Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, mỗi công trình, dự án hoàn thành sẽ có ý nghĩa rất lớn trong thúc đẩy đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Đầu tư công trong đại dịch Covid-19: Phải chủ động và linh hoạt hơn

Do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 và một số nguyên nhân khác nên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp chưa đạt kế hoạch đề ra. Vì vậy, đẩy mạnh đầu tư công, tăng tỷ lệ giải ngân vốn là một trong những mục tiêu phải tập trung quyết liệt để thực hiện từ đây đến cuối năm.

Trong bối cảnh địa phương vẫn còn giãn cách xã hội, làm thế nào để tiếp tục triển khai các công trình, dự án. Xoay quanh nội dung này, Cổng Thông tin điện tử có cuộc trao đổi với ông Trần Trí Quang – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Tấm lòng “Lương y như từ mẫu” của điều dưỡng Nguyễn Thị Sáu

Không phải người thân, cũng chưa từng được nhìn thấy rõ mặt một lần, ấy vậy mà bé H.P.Đ.K (03 tuổi) - là F0 đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự vẫn triu mến gọi

nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Sáu là mẹ bởi sự yêu thương, chăm sóc chu đáo, tận tình của “người mẹ bất đắc dĩ” này. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Chủ động ứng phó với thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Theo đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) cập nhật bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương theo phương châm “bón tại chỗ”. Chủ động xây dựng, tham mưu các phương án chỉ đạo điều hành, ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra như: Mưa, bão lớn, giông lốc, ngập lụt kéo dài trên diện rộng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bị động. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949